
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ 
     สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซตม์ติชนออนไลน์          
     นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง กล่าว ฝากนโยบาย 30 บาทรักษาทุกท่ี กับ นพ.โอภาส ในฐานะปลัด สธ. 
ว่า ขอให้ฟรีทุกท่ีที่ขณะนี้นำร่องใน 4 จังหวัด ซึ่งเป้าหมายสำคัญของนโยบายนี้คือ ภายในสิ้นปี 2567 ควรจะใช้ได้ทุกพ้ืนท่ีใน
ประเทศ หากเป็นไปได้อยากให้ทยอยเปิดให้ใช้รายจังหวัดในทุกเดือน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างเต็มที ่
     สื่อที่นำเสนอ :  สื่อเพิ่มเตมิ นสพ.ไทยรัฐ 
     -นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่นโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบ
เดียว 4 จังหวัด นำร่อง พบว่า มีความพร้อม สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเสียบเข้าระบบของ สปสช. การรับบริการวนันี้
ผ่านไปได้โดยง่ายและใช้เวลาไม่นาน ส่วนการจ่ายเงินให้หน่วยบริการภายไม่เกิน 3 วัน สำหรับภาพรวมของการให้บริการวัน
แรก มีหน่วยบริการใน 4 จังหวัด เข้าร่วมให้บริการทั้งหมด 1,130 แห่ง และมีประชาชนเข้ารับบริการแล้ว 1,751 คน 
     สื่อที่นำเสนอ :  นสพ. (ไทยรฐั, เว็บไซต์, MGROnline, ไทยรัฐออนไลน์, Hfocus, ThailandPlus)         
     -นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา จะยกระดับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรค  
ทันทีที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เข้ารับตำแหน่ง มีการประชุมผู้บริหารสธ. แปลงนโยบายเข้าสู่แผนปฏิบัติ โดยประกาศ
นโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็น 30 บาทพลัส หรือ 30 Baht+ ครอบคลุมทุกมิติสุขภาพ 4 ด้าน และกำหนดเป็น
แผนเร่งรัดให้เห็นผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมหรือ Quick Win 100 วัน ในแผน 13 เรื่อง  ทีมข่าวสาธารณสุขมองเห็นถึง
ความมุ่งมั่นตั้งใจของฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติ  คาดหวังว่า 13 นโยบายที่สวยหรูนี้จะช่วยเติมเต็มสุขภาวะให้สังคมไทย
อย่างยั่งยืน 
สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน    
   - ภายหลังจากที่รัฐบาล โดย สธ. ได้เปิดการให้บริการโครงการสิทธิบัตรทอง โดยใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวบุคคลและ
สามารถเข้ารับการรักษาที่ รพ.ได้ทั่วประเทศ โดยนำร่องในพื้นที่ 4 จังหวัด ทำให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบทุกเดือนและใช้
สิทธิประกันสังคมในการรักษาออกมาพูดถึงรายละเอียดและสิทธิที่ควรได้รับเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบทุก
เดือนแต่การรักษาพยาบาลได้สิทธิน้อยกว่าบัตรทอง 30 บาทอย่างชัดเจน 
  สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ฐานเศรษฐกิจ บทความพิเศษ 
   - วันนี้จากนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค สู่ 30 บาทรักษาทุกที่ หรือ 30 บาทพลัส เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยมีการกำหนด
เป้าหมายแนวทางการพัฒนา ตลอดจนกิจกรรมพร้อมตัวช้ีวัดระยะ 100 วัน รวมถึงแผนงานในปีงบประมาณ 2567 ตัวอย่างที่
น่าสนใจ ได้แก่ 1. การให้บริการกับประชาชนโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ใน 4 จังหวัดนำร่อง 2. รพ.อัจฉริยะ 
(Smart Hospital) 3. การพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ 4. พัฒนารพ.ชุมชนแม่ข่าย รพ.ระดับ A 5. การจัดตั้งรพ.กรุงเทพฯ 50 
เขต 50 รพ. และปริมณฑล 6. สถานชีวาภิบาล 7. การจัดบริการมะเร็งครบวงจร ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของสธ. ภายใต้การนำทัพ
ของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. รัฐบาลเศรษฐา 1 เท่านั้น หลังจากนี้ต้องรอดูและเกาะติดการทำงานของ สธ. ว่าจะตอบ
โจทย์ความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงไร เมื่อต้องรองรับภัยสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศท่ีนับวันจะยิ่ง
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัญหาสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiPBS)    
    -หลังจากโครงการ 30 บาทรักษาทุกท่ี เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันท่ี 7 ม.ค.ที่ผ่านมา ในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัดคอื 
จ.ร้อยเอ็ด, จ.เพชรบุรี, จ.แพร่,จ.นราธิวาส พบว่า หลายพื้นที่ประชานได้รับความสะดวกมากขึ้น ขณะที่บางพื้นที่อาจติดขัด
ปัญหา เช่นที่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ใช้วิธีจดบันทึก
ประวัติของผู้มารับบริการ 30 บาทรักษาทุกท่ี ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ก่อนนำไปกรอกประวัติเข้าระบบในภายหลัง เพราะ
ไม่มีเครื่องอ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด   ส่วนที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส ก็มีผู้มารับบริการอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถอ่านข้อมูลตามบัตรประชาชนได้ตามปกติ โดย จ.นราธิวาสเป็น 1 ในจังหวัดนำร่องนโยบาย เพราะสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ มีการติดตั้ง หมอพร้อมสเตช่ันไปแล้ว 314 แห่ง จากเป้าหมาย 390 แห่ง 
     ขณะที่ รพ.ร้อยเอ็ด มีผู้ใช้บริการเพิ่ม ร้อยละ 5 พบว่า การให้บริการสะดวกรวดเร็วขึ้น โดย ริณรดา โชติกา ชาวจังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งพามารดามารักษามะเร็งระบุว่า พาแม่มาลงทะเบียนทำ MRI ทั้งการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ และการเข้ารับการ
รักษา ไม่ต้องรอคิวนาน 
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    นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ประชาชนมารับบริการที่โรงพยาบาลเพิ ่มขึ้น 
ประมาณร้อยละ 5 แต่ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพราะประชาชนยังเชื่อมั่นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
นโยบายส่งเสริมการมีบุตร 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ บทความพิเศษ  
    - สช.ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ประเด็นการส่งเสริมการพัฒนา
ประชากรให้เกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสรุปทิศทางนโยบายเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาประชากร ควรสร้างความ
ตระหนักและแรงขับเคลื่อนทางสังคมที่ใหญ่มากพอในระดับชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กให้เกิด
และเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะ 3,000 วันแรกของชีวิต ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ ขณะที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 
รมว.สธ. กล่าวระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติในนโยบายสธ. เมื่อเร็วๆ น้ีว่า 
เรื่องอัตราการเกิดน้อยมาก สถิติที่บอกว่าอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราตายแล้ว ปัญหาเหล่านี้ต้องแก้เชิงระบบ จะประกาศและ
ผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ คู่สมรสพร้อมและตั้งใจที่จะมีลูก 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ บทความพิเศษ 
    - แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาลดลงของจำนวนประชากรของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีบุตร และ
การสนับสนุนด้านโครงสร้างทางสังคมในทุกขั้นตอนและทุกช่วงวัยของชีวิต ตลอดจนถึงการส่งเสริมทัศนคติและค่านิยมที่
สนับสนุนการสร้างครอบครัวและการมีบุตรในสังคมไทย แต่ต้องไม่ลืมตระหนักถึงความจริงที่ว่าถ้าอยากให้ประชากรเพิ่ม  
ก็ต้องคิดว่ามาตรฐานการดำรงชีวิตที่สามารถเพิ่มประชากรได้คืออะไร  

 

         นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด  

กฎหมายกัญชา 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., news1live, sondhitalk, hfocus) 
    - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีข้อกังวลเกี่ยวกับร่างการปรับปรุง พ.ร.บ.กัญชากัญชง พ.ศ.... ว่า ที่ตนบอกว่า
เสนอ ร่าง พร.บ.กัญชาฯ ครม.ไปแล้ว เป็นหนังสือท่ีแสดงความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ที่เสนอโดยสส. ซึ่งได้ส่งมาที่นายกฯ  ตาม
กระบวนการจึงต้องส่งมายังสธ. เพื่อขอความคิดเห็นว่าควรให้คำรับรองหรือไม่ ซึ่งได้แจ้งว่ากำลังทำกฎหมายกัญชาอยู่เช่นกัน 
คาดว่าจะส่งครม.สัปดาห์หน้า ส่วนประเด็นข้อกังวลของผู้ประกอบการ โดยหลักการยึดตามนายกฯ แถลงต่อรัฐสภาว่า ต้อง
เป็นไปเพื่อทางการแพทย์ สุขภาพ และเศรษฐกิจสุขภาพ อะไรที่เกี่ยวข้องร่างกฎหมายก็จะส่งเสริมตามนั้น ส่วนที่ไม่ได้เป็น 
อาทิ ต้น ใบ ดอก ตัวกัญชาก็ถูกนิยามในกฎหมายปัจจุบันว่า ไม่ใช่ยาเสพติด แต่จะเป็นเมื่อเป็นสารสกัดของกัญชาที่มีค่าTHC 
0.2 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักขึ้นไปถึงจะเป็นยาเสพติด ดังนั้น เมื่อต้น ใบ ดอกยังมี THC หากไปใช้ผิดประเภท ก็จะมี
กฎหมายมาควบคุมต่อไป  
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ สกู๊ปพิเศษ 
    - หลังการเลือกตั้ง 2566 ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาล โดยเจ้ากระทรวง
สาธารณสุขครั้งน้ีเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย ซึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยประกาศชัดเจนใน
การนำกัญชากลับเข้าไปเป็นยาเสพติด คงรอจับตาการเมืองในสภาว่าเกมการเมืองเป็นอย่างไร และสุดท้ายอนาคตกัญชาไทย
จะขึ้นกับนักการเมือง หรือประโยชน์ของประชาชน  
 

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ต้ังงบกองทุนบัตรทองปี68 ชง ครม.พิจารณา 
      สื่อที่นำเสนอ  เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์,  MGRonline,  thecoverage,  hfocus)  
      -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า บอร์ด สปสช. มีมติ
เห็นชอบข้อเสนองบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2568 วงเงินจำนวน 230,750 ล้านบาท (รวมเงินเดือน
บุคลากรสาธารณสุข) พร้อมเห็นชอบกรอบวงเงินสำหรับยา/ วัคซีน/ เวชภัณฑ/์ อวัยวะเทียม/ อุปกรณท์างการแพทย์ ที่จำเป็น
ตามโครงการพิเศษ ปี 2568 จำนวน 1,1612.95 ล้านบาท จากนี้จะเสนอ ครม. พิจารณา และเข้าสู่กระบวนการ พ.ร.บ. 
งบประมาณ พ.ศ.2568 ต่อไป           

 

ซึมเศร้าลุ้นสิทธิยาฉีดรักษาฟรี 
     สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์มติชน 
     -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงการผลักดันยารักษาผู้ป่วยจิตเวชเข้าสู่การพิจารณาของ คกก.บัญชียาหลักแห่งชาติ 
ว่า ขณะนี้มียารักษาผู้ป่วยจิตเวชหลายตัวท่ีอยู่ในบัญชีอยู่แล้ว แต่ยังมียาบางชนิดที่มีความจำเป็นต้องใช้และยังไมไ่ด้อยู่ในบญัชี
ยาหลัก เช่น ยาชนิดฉีดซึ่งมีราคาแพง ประมาณเข็มละ 5,000 บาท ฉีด 1 เข็ม อยู่ได้ 1 เดือน อยู่ระหวา่งการพิจารณาของ 
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คกก.บัญชียาหลัก ระหว่างนี้ได้มอบนโยบายให้ใช้ระบบการบรหิารจดัการ การจดัซื้อจัดจ้างเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยให้เข้าถึงยา ใน
กรณีที่ไม่สามารถใช้ยาชนิดอื่นได ้
พัฒนาสุขศาลาพระราชทาน 
     สื่อที่นำเสนอ :เว็บไซต์ (opt-news, Thaitoday, thailandplus) 
     - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรมคุณภาพสุขศาลาพระราชทาน ครั้งท่ี 2 หนุน
นำนโยบายสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพสุขศาลา
พระราชทานให้ผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพครบทั้ง 26 แห่ง ภายใน ปี 2567 เพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่พ่ึงของประชาชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล ได้เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม 

 

เพชรบูรณ์เมืองสุขภาพดี 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ มติชน 
     - นายสันติ พร้อมพัฒน ์ รมช.สธ. มอบนโยบายและเสรมิสร้างกำลังใจแก่บุคลากรและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามนโยบายที่สานพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี จ.เพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อน จ.เพชรบูรณ์ เป็นเมือง
สุขภาพดี ชู 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ อาหารปลอดภัย เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และนวดไทยสร้างงานสร้างอาชีพ ซึ่งยืนยันได้จาก
รางวัลคณุภาพต่าง ๆ ที่ได้รับ โดยเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพและนักท่องเที่ยวปลอดภัย ใช้สุขภาพสรา้งความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ (Health for Wealth) รองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

 

แต่งต้ัง อธิบดีกรมการแพทย์ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว 
     -ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตัง้ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ เปน็ อธิบดีกรมการแพทย์
จากอธิบดีกรมสุขภาพจติ  

 

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ใจเกินร้อย 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส ์คอลัมน์ ก็อซซิปการเมือง          
     -นักการเมืองหญิงฝีปากกล้า แห่ง "พรรคเพื่อไทย" อย่าง "สาวปอย" ตรีชฎา ศรีธาดา ช่วงนี้ออร่าจับ เพิ่งได้รับความ
ไว้วางใจให้ทำหน้าท่ี โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง พร้อมตอบโต้ประเด็นร้อนแทนเจ้ากระทรวง นพ.ชลน่าน ศรี
แก้ว รมว.สธ. เป็นงานถนัด  

 

การบริหารตำแหน่งว่างสายงานพยาบาลวิชาชีพ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, hfocus) 
    - กองบริหารทรัพยากรบคุคล สป.สธ. ส่งหนังสือถึงผู้ตรวจราชการฯ 12 เขตสุขภาพ เรื่อง ติดตามการบริหารตำแหน่งว่าง
ข้าราชการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ ระบุว่า สป.สธ.ได้ขยายระยะเวลาการดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพว่างที่หน่วยงานได้มีแผนในการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน่งด้วยเง่ือนไขบรรจุผูไ้ดร้ับคัดเลือก โดยให้บันทึกคําสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งในระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 27 ธ.ค. 2566 
โดยขอให้เขตสุขภาพรายงานความคืบหน้าการบริหารตำแหน่งว่างที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งได้ทันกำหนดเวลา 
ภายในวันท่ี 15 ม.ค. 2567 เพื่อรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตอ่ไป 

 

ความคืบหน้าเงินพ.ต.ส. – ปรับตำแหน่งใหม่ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage, hfocus) 
    - ดร.ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) กล่าวว่า สำนักงาน ก.พ. ได้ส่งหนังสือแจ้งความ
คืบหน้า 3 ประเด็น ดังนี้ 1.เรื่องเงินประจำตำแหน่ง ก.พ. ได้มีหนังสือแจ้ง สธ. เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องก่อน
ส่งคำขอของ สธ. ที่ผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.พ.สธ. แล้ว ไปยัง สนง.ก.พ. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อ 2.การขอให้
ตำแหน่ง นักสาธารณสุขเป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงิน พ.ต.ส. ขณะนี้ สนง.ก.พ. อยู่ระหว่างรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำ
ข้อมูล เพื่อเสนอ ก.พ. 3. การจัดทำหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงานของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปที่ได้รับวุฒิ
เพิ่มขึ้นในสังกัด สธ. ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ สนง.ก.พ. ได้มีการส่งหนังสือถึง สป.สธ. เพื่อ
ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักสาธารณสุขแล้ว ซึ่งเป็นสัญญานที่ดี และชมรมฯ จะติดตาม
เกาะติดต่อไป 

 

ของขวัญท่ีบุคลากรสธ.อยากได้มากสุดปี 67 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
     - สำนักข่าวออนไลน์ Hfocus ได้รวบรวมความคิดเห็นบางส่วนของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขว่า ต้องการ
ของขวัญปีใหม่ 2567 อะไรมากท่ีสุดจากผู้บริหารกระทรวงฯ โดยเว้นช่วง 1 สัปดาห์ให้บุคลากรเข้ามาแสดงความคิดเห็น ส่วน
ใหญ่ต้องการ ค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 มากที่สุด รองลงมาคือ ความก้าวหน้าในวิชาชีพและสายงานต่างๆ และการบรรจุข้าราชการ
ที่ปฏิบัติงานโควิดรอบสอง รวมทั้งเรียกร้องเพิ่มค่าตอบแทน การกำหนดชั่วโมงการทำงาน เพื่อลดภาระงาน เป็นต้น 

 

https://www.hfocus.org/
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ฝุ่นจิ๋ว ภัยร้ายต่อสมองและระบบประสาท 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, เว็บไซต์, Hfocus, sondhitalk, ไทยนิวส์ออนไลน์, สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, โพสต์ทู
เดย์, MGRonline) 
     -นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นวาระแห่งชาติ และถือ
เป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพรวมถึงโรคทางสมองและระบบประสาท ขอให้ประชาชน
ระมัดระวังป้องกันตนเองจากฝุ่นจิ๋ว หากพบว่ามีฝุ่นในปริมาณสูง ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง  

 

โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ  
    - นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ.กล่าวว่า จากข้อมูล Health Data Center  สธ. เดือน พ.ย. 2566 พบ สถานการณ์
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมผีู้ป่วยเพิ่มสงูขึ้นอย่างมาก จากในปี 2563 - 2565 มีผู้ป่วยประมาณ 18,000 ราย แต่ในปี 2566  
พบผู้ป่วยสูงกว่า 20,000 ราย สาเหตุจากสถานการณ์ปัญหาฝุ่น PM 2.5 สธ.จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาคลินิกคณุภาพที่
ให้บริการสุขภาพโดยเน้นคณุค่า โดยขยายบริการเชิงรุกไปถึงระดับปฐมภูมิ และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ
ปอดเพื่อนำไปคดักรองประเมินเบือ้งต้นในโรงพยาบาลในสังกัด สธ.กว่า 900 แห่ง เพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
อย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยงอาการกำเริบรุนแรงจนต้องเข้าห้องฉุกเฉินหรือนอนโรงพยาบาล 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, สยามรัฐ, springnews) 
    - สธ. ร่วมกับ สปสช. เครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย (EACC) และ บจก.แกล็กโซสมิทไคล์น 
(ประเทศไทย) จัดการประชุมในหัวข้อ การบริหารนโยบายสขุภาพโดยเน้นคุณค่า สำหรับโรคปอดอุดกั้นและโรคหืด  
เพื่อยกระดับระบบสาธารณสุขไทย โดยกำหนดพันธกิจร่วมกันในแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ 1. จัดให้มี COPD 
& Asthma Clinic ครอบคลมุรพ.ทุกระดับตามศักยภาพของแต่ละแห่ง 2.ให้ทุกรพ.จัดระบบการบริการ ตามแนวทางของ 
Service Delivery 3. มีการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงาน โดยคกก.พัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งในระดับประเทศ 
เขตสุขภาพ และจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และ 4.มีการนำข้อมลูสุขภาพของ ก.สธ. มาใช้ในการประเมิน ติดตาม และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

สัญญาณเตือนซึมเศร้าซ่อนเร้น  
     สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม เวบ็ไซต์ hfocus 
     - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะประชาชนสำรวจตนเองและสอดส่องคนใกล้ชิด สังเกตความเสี่ยงโรค
ซึมเศร้า โดยสัญญาณเตือนซึมเศร้าซ่อนเร้น จะแสดงออกในทางตรงกันข้ามกับความรู้สึกแท้จริง พร้อมร่วมสนับสนุนการสร้าง
ภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในทุกภาคส่วน 

 

ยกระดับการทำงาน อสม.เข้าถึงชุมชน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ  เว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน์    
     -นางสาวสุธี สุนทรชัย ผอ.รพ.สต.หนองแวง เป็นประธานจัดการประชุมวิชาการเสริมศักยภาพ อสม. หมอคนที่ 1 ที่พึ่ง
ชุมชนคนรักษ์สุขภาพของตำบลหนองแวงทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาให้เป็นแกนนำสร้างสุขภาพอย่างเข้มแข็ง เกิดกลไกการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านกระบวนการเสริมศักยภาพการจัดการสุขภาพชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สื่อสารดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ และได้รับการพัฒนาเสริมสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่เสมอ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกพื้นที่ 

 

ยื่นหนังสือเร่งหาสาเหตุการเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นอย่างผิดปกติของคนไทย 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซตH์focus  
     -นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้นายเจษ อนุกูลโภคารัตน์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
ประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์   
ณ พัทลุง ตัวแทนกลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธ์ิ และคณะ เรื่อง ขอให้มีการสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่เพิ่มขึน้
อย่างผิดปกติของคนไทย จากฐานข้อมูลสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยพบว่าอัตราการเสียชีวิต
เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ โดยสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการต่อไป 

 

ช่วยเด็กยากจนเข้าถึงสิทธิคัดกรองสายตา-ตัดแว่นฟรี 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., บ้านเมือง) 
    - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กลา่วว่า สปสช.ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสมาคม
ทัศนมาตรแห่งประเทศไทย เปิดโครงการ I SEE THE FUTURE ร่วมมือกับ 3 จังหวัด ปัตตานี สรุินทร์ สมุทรสงคราม สรา้ง
กลไกท้องถิ่นเป็นต้นแบบของประเทศเพื่อเด็กทุกคนเข้าถึงสิทธิด้านสขุภาพทันที โดยสปสช. ขอให้ อปท.ทั่วประเทศ เสนอ
แผนสุขภาพ เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นสนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับนำ นร.ไปรับบริการที่ รพ. สำหรับรับบริการ
ตรวจวินิจฉัย การรับแว่นตา และตรวจประเมินสายตาเมื่อครบ 6 เดือน 
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